

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563

โอกาสทางการค้าของสิงคโปร์จากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานการผลิต

นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Minister of Trade and Industry) ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Lianhe Zaobao เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ว่า การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่เกิดจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับสิงคโปร์ เนื่องจากบริษัทข้ามชาติต่างๆ ทั่วโลกจะย้ายฐานการผลิตเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะกลายเป็นความปกติใหม่หรือ New Normal ที่หลายๆ บริษัทจะย้ายฐานการผลิตจากจีนและอินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ดังนั้น สิงคโปร์ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคคลากร ภาคธุรกิจ และประเทศในการเข้าสู่ภาวะ New Normal นี้



วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้กิจการและประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการกระจายความหลากหลายของแหล่งการผลิตวัตถุดิบ/สินค้าแทนที่จะซื้อจากจากแหล่งวัตถุดิบที่ถูกที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวได้เริ่มเกิดขึ้นก่อนการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นโยบายกีดกันทางการค้า รวมถึงการย้ายฐานการผลิต/ การสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าของบริษัทที่ต้องการเพิ่มผลกำไรให้ได้มากที่สุด โดยการย้ายฐานการผลิตดังกล่าวไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ อย่างไรก็ตาม นาย Chan กล่าวว่า ไม่ใช่ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีศักยภาพและความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนให้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศของตน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งการสร้างร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุน และเมื่อบริษัทข้ามชาติต่างๆ ย้ายฐานการผลิตมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของสิงคโปร์ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมองหาประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน มีห่วงโซ่อุปทานที่น่าเชื่อถือประกอบกับระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งบริษัท

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center Singapore
370 Orchard Road.,
Singapore 238870

Phone: (+65) 6737 3060 / 6732 7769
Fax: (+65) 6732 2458
E-Mail: enquiry@thaitrade.sg

นาย Chan กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการย้ายฐานการผลิตย้ายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์จากการรวมตัวตามข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียนจะมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพราะทั้งสองฝ่ายจะมีบทบาทที่แตกต่างกันในห่วงโซ่อุปทานโลก แต่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวจะก่อให้เกิดโอกาสของความร่วมมือระหว่างบริษัทสิงคโปร์กับจีน เมื่อธุรกิจที่อยู่ในจีนย้ายฐานมาอยู่ในอาเซียน โดยนาย Chan ยังชี้ให้เห็นว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ผ่านมามีการลงทุนจากต่างประเทศในจีนนั้นสูงกว่าการลงทุนภายในประเทศ

โครงการ Chongqing Connectivity Initiative เป็นโครงการร่วมของรัฐบาลสิงคโปร์และรัฐบาลจีน ในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลาง โดยทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการหารือเพื่อเดินทางโครงการต่อหลังจากที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้ สิงคโปร์อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อให้มีการเดินทางเพื่อธุรกิจที่จำเป็น (essential business travels) โดยในระยะเริ่มต้นอาจจะเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่มีความจำเป็นในธุรกิจ

ที่มา : Straitstime

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์

พฤษภาคม 2563